



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG



KỶ HỢP THỨ SÁU, QUỐC HỘI KHÓA XV

Tiếp tục thảo luận kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội



Đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình phát biểu thảo luận.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ sáu, ngày 1/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Phát biểu về nội dung đào tạo nguồn nhân lực và tiếp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình cho biết: Trong 10 năm trở lại đây, số lượng cơ sở đào tạo nhân lực và tiếp ứng nhanh, tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đạt được còn nhiều hạn chế và thách thức với các cơ sở đào tạo nhân lực và tiếp ứng.

Cụ thể, số lượng sinh viên quá đông, chi phí đào tạo thấp, cơ hội thực hành hạn chế, chương trình, phương pháp đào tạo chưa hiện đại, hệ thống kiểm định chất lượng chưa hình thành, đội ngũ giảng viên chưa bảo đảm, công tác thanh tra, kiểm tra chưa thường xuyên... Đại biểu cho rằng nguồn nhân lực và tiếp ứng là thành phần cốt lõi, vô cùng quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ và tiếp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và đạt được các mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến sức khỏe. Vì vậy, đại biểu kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hậu kiểm các cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe, kiên quyết dừng tuyển sinh với các trường không bảo đảm điều kiện. Quy định các trường đào tạo khối ngành sức

khỏe phải đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trước năm 2026. Đối với các trường đào tạo trình độ đại học, đặc biệt là trường đào tạo bác sĩ phải đạt kiểm định khu vực và quốc tế để tiến tới hội nhập, công nhận trình độ.

Ngoài ra, cần quy định các điều kiện chuyên môn đặc thù của khối ngành sức khỏe trong tổ chức đào tạo, đối với giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học trong suốt quá trình từ khâu đầu vào, quá trình đào tạo đến khâu đầu ra. Cần xây dựng bộ tiêu chí kiểm định chất lượng đào tạo và tiếp ứng cho các ngành đào tạo nguồn nhân lực và tiếp ứng, từng bước chuẩn hóa chất lượng đào tạo trong các trường đào tạo và tiếp ứng; nghiên cứu thêm theo hướng các trường đủ điều kiện có thể tham gia đánh giá năng lực hoặc chọn mỗi khu vực một trường đầu tư nâng cấp để tham gia tổ chức đánh giá năng lực trước khi cấp giấy phép hành nghề, tạo điều kiện thuận lợi và giảm gánh nặng cho Hội đồng Y khoa quốc gia; hoàn thiện quy hoạch tổng thể về phát triển nguồn nhân lực và tiếp ứng với các giải pháp chiến lược, khả thi, lâu dài, mang tính bền vững. Nâng cao năng lực dự báo nhu cầu nhân lực và tiếp ứng, xây dựng quy hoạch, chiến lược phát triển nhân lực và tiếp ứng, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Tham gia phát biểu, đại biểu Trần Khánh Thu, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình cũng cho rằng nhân lực và tiếp ứng có vai trò quan trọng, quyết định thành công hay thất bại trong

công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, việc các trường mở rộng ngành đào tạo, đặc biệt ngành đào tạo sức khỏe là cần thiết vì sẽ bổ sung lượng lớn nhân sự phục vụ trong lĩnh vực y tế. Tuy nhiên, nếu không chặt chẽ ngay từ khâu thẩm định, cấp phép, giám sát thì chất lượng đầu ra sẽ có sự khác biệt về năng lực của bác sĩ và sẽ là sự không công bằng với sức khỏe của nhân dân. Do đó, đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, đặc biệt là các cơ cấu nguồn vốn, theo đó phải tính các cơ cấu vốn và đầu tư phù hợp cho các lĩnh vực an sinh xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục, có ấn định đúng mức, thỏa đáng đối với những lĩnh vực này.

Đại biểu cho biết, Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đã quy định việc kiểm tra, đánh giá năng lực phục vụ cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo thông lệ quốc tế do Hội đồng Y khoa quốc gia tổ chức, vì vậy đề nghị Quốc hội, Chính phủ bố trí đủ nguồn lực để Hội đồng sớm triển khai các hoạt động theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm tính minh bạch, khách quan khi triển khai đánh giá năng lực cán bộ y tế chính thức được thực hiện. Đồng thời, để nghị Chính phủ xây dựng chính sách hỗ trợ sinh viên học ngành bác sĩ y khoa; có cơ chế phân bổ ngân sách cho các bệnh viện đủ điều kiện là cơ sở thực hành lâm sàng theo hình thức đặt hàng giao nhiệm vụ thực hành cho các bác sĩ sau khi tốt nghiệp đại học.

VŨ SƠN TÙNG
(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh)

Hội thi dân vận khéo trong lực lượng vũ trang tỉnh



Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và đại biểu dự hội thi.

Sáng ngày 1/11, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội thi dân vận khéo trong lực lượng vũ trang tỉnh năm 2023. Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tới dự.

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác dân vận, đạt kết quả thiết thực. Cán bộ, chiến sĩ luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, được cấp ủy và chính quyền nơi đóng quân ghi nhận, đánh giá cao. Lực lượng vũ trang tỉnh duy trì hiệu quả các mô hình dân vận khéo như: "Đồng hành cùng cấp lá yêu thương hướng tới học sinh nghèo vượt khó", "Hũ gạo tiết kiệm", "Nâng bước em tới trường", tri ân người có

công với cách mạng, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đồng đội, nhà tình nghĩa...

Tham gia hội thi dân vận khéo trong lực lượng vũ trang tỉnh năm 2023 có 8 đội thi đến từ ban CHQS các huyện, thành phố và Trung đoàn 568. Các đội thi tham gia 3 phần gồm thi chào hỏi, kiến thức và xử lý tình huống, thi truyền dân vận khéo.

Hội thi là dịp để các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh giao lưu, học hỏi, nâng cao kiến thức, kỹ năng để thực hiện tốt công tác dân vận, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và quân đội, lan tỏa hơn nữa hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng mỗi người dân, thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

TIẾN ĐẠT

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC

Triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Sáng ngày 1/11, Công đoàn ngành giáo dục tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 10/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ công nhân lao động tỉnh Thái Bình đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội XXIV Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh quán triệt, phổ biến một số nội dung cơ bản của Nghị quyết số 06-NQ/TU như: tình hình phát triển của đội ngũ công nhân lao động tỉnh Thái Bình; quan điểm, mục tiêu và tầm nhìn; một số nhiệm vụ và giải pháp xây dựng đội ngũ công nhân lao động trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Các đại biểu được thông tin về các chỉ tiêu phấn đấu của Công đoàn tỉnh như: tăng thêm 60.000 đoàn viên công đoàn trong nhiệm kỳ 2023 - 2028; 90% trở lên doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập được tổ chức công đoàn cơ sở...

Việc tổ chức quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XXIV Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028 giúp đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở nắm bắt, hiểu sâu chủ trương của tỉnh về đổi mới tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn. Trên cơ sở đó góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng giúp đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao, tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

DẶNG ANH

QUỲNH PHỤ

Phát động tháng cao điểm vì người nghèo

Sáng ngày 1/11, Ban vận động quỹ "Vì người nghèo" huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023.

Tính đến ngày 31/12/2022, huyện Quỳnh Phụ còn 2.444 hộ nghèo và 2.405 hộ cận nghèo (kết quả điều tra bằng phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều). Thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn huyện tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người nghèo. Theo thống kê của Ủy ban MTTQ huyện, từ đầu năm đến nay, thông qua nguồn kinh phí vận động, MTTQ các cấp trong huyện đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 21 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng trên 600 suất quà nhân dịp lễ, tết... góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và các doanh nghiệp trong huyện đã tham gia ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" huyện với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí sẽ tiếp tục dành cho các hoạt động chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

NGUYỄN CƯỜNG

Tăng tốc những tháng cuối năm

(Xem trang 2)



10 tháng năm 2023, giá trị sản xuất, phân phối điện tăng 81,3% so với cùng kỳ năm 2022.
Trong ảnh: Trung tâm Điện lực Thái Bình.

Ảnh: KHẮC ĐUẨN

Hiệu quả hệ thống camera thông minh

(Xem trang 4)